

รัฐบาลพม่าเตรียมจับรองประธานพรรคซูจี

ย่างกุ้ง - รัฐบาลพม่าจะจับ ทิน อู่ รองผู้นำฝ่ายค้าน ฐานสร้างความแตกแยกในกองทัพ หลังจากมีข่าวทหารเริ่มเคลื่อนไหวเตรียมทรยศซูจี ขณะที่ทางการส่งตำรวจปราบจลาจล ปิดล้อมสำนักงานใหญ่พรรคเอ็นแอลดี

รอยเตอร์ รายงานว่า บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับของรัฐบาลทหารพม่า ระบุว่า นายทิน อู่ รองประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของนางอองซานซูจีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรแจกจ่ายใบปลิว ที่มีชื่อเรียกว่า คำขอร้องถึงทหาร เพื่อสร้างความแตกแยกภายในกองทัพ

บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ฉบับระบุว่า รองประธานพรรคเอ็นแอลดี ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาล ในการลดโทษจำคุกให้เหลือเพียง 3 ปี หลังให้คำมั่นว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายอีก แต่การที่นายทิน อู่ ยังละเมิดกฎหมายอีก อาจทำให้รัฐบาล

ระงับการผ่อนผันโทษซึ่งหมายความว่า รองประธานพรรคเอ็นแอลดีจะต้องรับโทษจำคุกที่เหลือจากการกระทำในปัจจุบันของเขา

ก่อนหน้านี้ นายทิน อู่ เคยต้องโทษข้อหาบ่อนทำลายความสงบ และละเมิดกฎหมายความมั่นคงของชาติ เมื่อปี 2535 ซึ่งกำหนดโทษจำคุก 7 ปี แต่ได้รับการลดหย่อนให้พ้นโทษจากเรือนจำเมื่อปี 2538 อย่างไรก็ดี ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ในขณะนี้ นายทิน อู่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไปแล้วหรือยัง

กระบอกเสียงทางการพม่า ระบุว่า แดงการณืผิดกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งเรียกร่องให้กองทัพช่วยเหลือเอ็นแอลดีจัดการประชุมกัน เขียนโดยนายทิน อู่ ผู้ซึ่งนำบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ยังสถานีวิทยุต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันกลุ่มแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษาพม่า (เอบีเอสดีเอฟ) อ้างแหล่งข่าวภายในรัฐบาลพม่า แดงว่า ทางการได้สั่งจับกุม

เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจำนวน 15 นาย ซึ่งรวมทั้ง นายพัน และนายพันโทจากกองทัพบก 7 นาย พลเรือตรี 3 นาย และทหารยศนาวาอากาศโทอีก 5 นาย เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผกมก เนื่องจากนายทหารทั้ง 15 นายมีแผนเข้าหาหรือเรื่องสถานการณ์การเมืองกับนางซูจีผู้นำในการเรียกร้องประชาธิปไตย

กลุ่มนักศึกษาพม่า ระบุว่า การเคลื่อนไหวของนายทหารในครั้งนี แสดงให้เห็นว่า กองทัพ และเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวนักการทูตในพม่า ปฏิเสธที่จะยืนยันแถลงการณ์ของกลุ่มเอ็นแอลดีเอฟในเรื่องดังกล่าว ขณะที่รัฐบาลพม่ายังไม่ออกแถลงความเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้รัฐบาลพม่าได้ดำเนินการขัดขวางแผนการประชุมรัฐสภาของเอ็นแอลดี ที่ได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2533 ด้วยการกวาด

จับสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคนี้ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเอ็นแอลดี อ้างว่า รัฐบาลจับกุมสมาชิกพรรคไปแล้ว 700 คน แต่แหล่งข่าวนักการทูตต่างประเทศ ระบุว่า จำนวนคนที่ถูกจับกุม มีไม่เกิน 175 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานหา ทางการพม่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจล พร้อมโล่กำบัง และไม้กระบอง จำนวนหลายสิบล้น เข้าประจำการรอบที่ทำการของพรรคเอ็นแอลดี ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่กำลังก่อตัวเพิ่มมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลยังเตรียมหิปิดักันถนนที่พร้อมปิดกั้นถนนใจกลางเมืองแห่งนี้ได้ทันทีได้ด้วย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลอย่างน้อย 200 นาย ยังคงประจำการรอบบริเวณมหาวิทยาลัยพะสาสิง ในกรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษารวมตัวกันประท้วงรัฐบาล ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่แล้ว แต่ไม่มีรายงานการปะทะกันแต่อย่างใด